



เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านเลอตอ



รายละเอียด

ชาวกะเหรี่ยง บ้านเลอตอ อำเภอแม่ระมาด เป็นชนเผ่าที่มีความเป็นอัตลักษณ์ (identity) ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากชนเผ่าอื่น อัตลักษณ์จะแสดงความเป็นตัวตนและสังคม เนื่องจากทุกชนเผ่าสร้างอัตลักษณ์ที่ร่วมกัน แตกต่างกัน เช่น ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้าน นิทาน การสร้างและดำรงวัฒนธรรม การสร้างบ้านเรือน เครื่องแต่งกาย ฯลฯ ชนเผ่าที่อยู่ตามแม่น้ำเดียวกันมีการจัดพิธีกรรมร่วมกัน อัตลักษณ์เหล่านี้มีการผลิตซ้ำและสร้างขึ้นใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมและวิถีคิดโดยอัตลักษณ์ชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีคุณค่าและโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ “ผ้าทอกะเหรี่ยง” ซึ่งชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อแต่โบราณว่าลายของผ้าทอกะเหรี่ยงนั้น ได้มาจากลายหนังงูใหญ่ซึ่งเป็นคู่รักในอดีตของหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงโดยที่งูตัวนั้นจะเปลี่ยนลายทุกวัน และหญิงสาวก็ทอผ้าตามลายที่ปรากฏจนครบ 7 วัน ทอได้ 7 ลาย คือ ลายโยห่อกือ เกอเปเปลอ ฉุ่ยช่อล่อ ที่ซ่า เกอแนเดอ เซอกอพอ และชะฉ่าแอะ แต่ลายที่นิยมนำมาทอและปัก มี 4 ลายคือ โยห่อกือ เกอเปเปลอ ฉุ่ยช่อล่อ และลายที่ซ่า ปัจจุบันยังมีการคิดค้นลายใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ชาวปากอญเออ มี



ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พื้นฐานการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน ที่เหลือจึงนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ลักษณะลายผ้าที่ผลิตกันจะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ลายผ้าเป็นไปตามความอำเภอใจของผู้ทอ ไม่มีเอกลักษณ์ มาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกัน

จนปัจจุบันมีหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนผลักดันอนุรักษ์ พื้นฟูต่อยอด ภูมิปัญญาการทอผ้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าใหม่ของทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

จึงเกิดการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (วัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง) ของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดการเรียนรู้และต่อยอดผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีคุณค่าและมีคุณภาพเพื่อออกสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เกิดความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่า สร้างจิตสำนึกและนำคุณค่าของอัตลักษณ์ชนเผ่ากะเหรี่ยงมาสร้างรายได้ในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน

สถานที่ตั้ง บ้านเลอตอ ต.แม่ต๋น อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63000

รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล

นายบัญชาประชา ทองโชติ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ที่อยู่ หมู่ 13 ตำบลแม่ต๋น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140

เบอร์โทรศัพท์ 090-758-7035

คำสำคัญ : ผ้าทอกะเหรี่ยง

ที่มา : <https://tak.m-culture.go.th/th/db-95-tak-74/240076>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2024-12-12

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2279&code_db=610004&code_type=TK008